

# 'เจ็จจอต'ขอเวลาทำงาน เชื่อบีหน้าGMMชัดเจน



● ถือเป็นงานหนักสำหรับสาวแกร่งแห่งเอ-โทม์ มีเดีย “สายทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา” เลยก็ว่าได้ เมื่อต้องมานั่งกุมบังเหียนดูแลช่องทีวีดิจิตอลน้องใหม่อย่างช่อง “Big” ซึ่งล่าสุดเปลี่ยนชื่อมาเป็น “GMM Channel” ช่อง 25 โดยความคืบหน้าของช่องขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการทำงานและวางรากฐาน มั่นใจว่าช่วงมกราคมเป็นหน้า ช่อง GMM Channel จะมีรูปร่างชัดเจนขึ้นจากนี้

“ในช่วงที่ผ่านมา แกรมมี ประมูลมา 2 ช่องด้วยกัน คือ ช่อง One ซึ่งคุณบอยดูแลอยู่ และช่อง Big โดยความตั้งใจแรกจะทำให้เป็นแมส แต่พอมาคุยมีพีคอีกอันหนึ่งเข้ามา คือ คนยังไม่ค่อยรู้ว่าช่องของแกรมมีคือช่องอะไร อย่างช่องเวิร์คพอยท์ ไทยรัฐ เขาค่อนข้างชัดเจน เราเลยรู้สึกว่าจะตอบโจทย์คนดูตรงส่วนนี้หรือเปล่า เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็น GMM Channel

คอนเซ็ปต์หลักของช่องนี้ เราอยากเป็นช่องที่มีภาพลักษณ์ของแกรมมี ที่ผ่านมาระยะหนึ่งจะเป็นคนนำเอาอะไรใหม่ๆ และแตกต่างเข้ามา ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นช่องที่มีคอนเทนต์เป็นของแกรมมี ซึ่งจริงๆ ในแกรมมีมีรายการที่เป็นผู้ผลิตรายการที่อยู่อีกเยอะ มีคอนเทนต์ต่างๆ มากมาย อีกส่วนก็จะเป็นผู้ผลิตออกด้วยที่มาร่วมกัน แต่ความตั้งใจอยากให้การเกิดเราเป็นคนรุ่นใหม่ อาจจะเป็นทางเลือก ถ้าให้เห็นภาพชัดๆ เช่น ละครทีวีช่องฟรีทีวี ละครคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ หรือละครแบบฮอริโมนส์ ละครแบบ GTH จะออกมาเป็นกลืนรสที่แตกต่างหน่อย แต่จริงๆ พี่เพิ่งเริ่มรับเข้ามาดูแลได้เพียงเดือนเดียวเอง ก็เลยขอเวลาอีกสักหนึ่งในการตั้งหลัก หรือทำอะไรต่างๆ

สำหรับในช่วง 6 เดือนนี้ ผังรายการเราจะค่อยๆ ขยับทำไปเรื่อยๆ ก่อน ส่วนรายการข่าว ตอนนี้อยู่ที่ คุณติะนารากร เข้ามาทำงานให้ทางแกรมมีอยู่ ซึ่งวันนี้ยังร่วมด้วยช่วยกัน แต่ในอนาคตอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของกลืน รส ออกไป เช่น เปลี่ยนผู้ประกาศใหม่ให้เป็นคอนเซ็ปต์ของช่องมากขึ้น เรายังต้องทำงานอีกเยอะมาก เพราะฉะนั้น อยู่ในระหว่างเลือกสรรกันอยู่ ต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงจะออกมาชัดเจนว่าจะมีอะไรบ้าง

ทางด้านสัดส่วนรายการ ขณะนี้สิ่งที่มียุติเรามาปรับให้เป็นดิจิตอลมากขึ้น ก็แบ่งเป็นสัดส่วนภายใน 60% สัดส่วนภายนอก 40% ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นพอทุกคนเปิดออกมาก็จะสบายใจแล้วว่า ช่องแกรมมีอยู่ตรงนี้ ส่วนเป้าหมายในปีนี้ จริงๆ ยังไม่ได้วางรูปแบบอะไร จากนี้ไป 6 เดือนคงเป็นเวลากการทำงานต่อไปอีกเยอะ วางรากฐานให้มั่นคงก่อน เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆ คิดว่าน่าจะให้เห็นอะไรจริงจังก็อาจจะในช่วง ม.ค.58” ■